

Số: 1190/ĐHNT-KL
V/v mời tham dự cuộc thi
Vietnam CISG Pre-Moot 2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Kính gửi :

Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế của Liên Hợp Quốc (CISG) là một trong các điều ước quốc tế thành công nhất trong lĩnh vực thương mại. Việt Nam đã gia nhập CISG để trở thành viên thứ 84 của Công ước này. CISG bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01/01/2017.

Tiếp nối thành công của cuộc thi “Vietnam CISG Pre-Moot” các năm trước, Trường Đại học Ngoại Thương (FTU), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tiếp tục hợp tác tổ chức Cuộc thi “**Vietnam CISG Pre-Moot 2025**”.

Lấy cảm hứng từ cuộc thi Vis Moot quốc tế được tổ chức hàng năm tại Vienna (Áo) và HongKong, cuộc thi Vietnam CISG Pre-Moot là vòng tập dượt quốc gia của các đội thi trước khi tham gia đấu trường quốc tế. Dưới hình thức phiên trọng tài giả định (Moot Arbitration) dựa trên tình huống tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ được học hỏi không chỉ về các quy định và cách áp dụng các quy định của CISG mà còn được thực hành tranh tụng bằng tiếng Anh trước hội đồng trọng tài gồm các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế. Cuộc thi hứa hẹn sẽ là một trong những sân chơi hấp dẫn, bổ ích, chuyên nghiệp và quy mô lớn nhất dành cho sinh viên trên toàn quốc. Sứ mệnh của cuộc thi là nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tìm hiểu, áp dụng CISG và đặc biệt là nâng cao khả năng tranh tụng bằng tiếng Anh, từ đó góp phần tạo ra thế hệ các thẩm phán, các trọng tài viên, luật sư, chuyên gia có khả năng tham gia tranh tụng quốc tế.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi xin gửi tới Quý Thầy/Cô Thể lệ cuộc thi và rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Thầy/Cô để đưa thông tin cuộc thi “**Vietnam CISG Pre-Moot 2025**” đến các bạn sinh viên tại Quý Trường và tạo điều kiện để các đội chơi ở Quý Trường tham dự cuộc thi.

Sự hỗ trợ của Quý Thầy/Cô là nguồn động viên và sự đóng góp to lớn cho sự thành công của cuộc thi đầy ý nghĩa này.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ms Đào Kim Anh (ĐD: 0392988406; email: anhdk@ftu.edu.vn) và xem tại fanpage <https://www.facebook.com/VN.CISGPre moot>.

Kính chúc Quý Thầy/Cô thật nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Khoa Luật LH



PGS. TS Bùi Anh Tuấn